



Target  
Sustainability  
Strategic  
Initiatives  
2015-2020



## ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

*ประสงค์ในอาชีพคือ ร่วมกันสร้างความสุขเป็นสุข : Happy Society*

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่แต่งตั้งโดย คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ถือเป็นรัฐมนตรี “น้ำดี” และดีอย่างมาก เพราะได้รับความศรัทธา และเคารพนับถือจากบุคคลทุกกลุ่มสาขาอาชีพ พ่วงด้วยตำแหน่งมากมายจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เมื่อใดที่ไพบูลย์พูด พวกเขาเหล่านี้จะตั้งใจฟังอย่างยิ่ง

เพราะความรอบรู้ หลากหลาย และให้ความสำคัญกับเป้าหมาย “สังคมที่ดี” แม้เขาจบการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮัลล์ (Hull) ประเทศอังกฤษ ผ่านประสบการณ์ทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และยังได้รับความเชื่อถือแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แต่ความคิดการพัฒนาสังคมไปสู่หนทางที่ดี กลายเป็น ‘จุดเด่น’ ในตัวของไพบูลย์ ซึ่งนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับการสนองตอบการพัฒนา

สังคมสไตล์ไทยๆ ในแบบประนีประนอม ที่ได้รับการยอมรับนับเป็นความสามารถในการ มี Happy Brain ที่พัฒนาตนเองจากแหล่งต่างๆ มาใช้สู่การเป็นมืออาชีพ

บนความตั้งใจที่ว่า คนเราควรทำประโยชน์ตามสมควรให้กับสังคม นอกเหนือจากการทำเพื่อชีวิตส่วนตัว และชีวิตการงาน

นำไปสู่แนวคิดคุณภาพชีวิตของคนทำงาน ซึ่งไพบูลย์ให้ความหมายถึง คุณภาพชีวิตทั้งหมดของคนๆ หนึ่ง ไม่ใช่แค่การทำงาน แต่หมายรวมถึงชีวิตส่วนตัว การงาน และชีวิตสังคม ผสานเข้าด้วยกัน ถึงจะเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพกับสิ่งที่พึงปรารถนา ที่ช่วยให้คนเราได้คิด ได้ทำ ได้พูดในสิ่งที่ดีเป็นการสร้างสังคม สร้างชีวิตที่ดี

“ผมคิดว่าบุคคล ประชาชนคือผู้มีบทบาทสำคัญ การอยู่รวมกันในบริบทต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น แบบชาวบ้านทั่วไป แบบเกษตรกรรมมักจะรวมตัวกันหรือว่าอยู่ด้วยกัน มีพื้นที่เป็นตัวตั้งเกี่ยวข้องในการทำงาน คนเราเกาะกลุ่มรวมตัวกันตามประเภทของคน ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ สนใจดูแลประเด็นต่างๆ การรวมกลุ่มเป็นบริบทที่ๆ คนจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เป็น Happy Heart รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งๆ ที่เรียกว่า คุณภาพชีวิต ความอยู่เย็นเป็นสุข” คือความหมายที่ไพบูลย์ชี้ให้เห็น

และว่า เมื่อเวลาพูดถึงคุณภาพชีวิตคนทำงาน ไพบูลย์จึงอยากให้เห็นว่าเป็นคุณภาพชีวิตทั้งชีวิตของคน ซึ่งสามารถใช้ชีวิตทุกด้านร่วมกันได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข มีสันติ มีความเจริญ มีความสุขร่วมกัน

ความสุขซึ่งมีหลายสถานะ แต่สุขโดยพื้นฐาน ต้องหมายถึง สุขกาย สุขใจ สุขในการอยู่ร่วมกัน ที่เขาเรียกว่า สุขทางสังคม และก็ความสุขที่ลึกมากกว่า นั่นคือ สุขทางจิตวิญญาณ สุขทางปัญญา หรือ Happy Soul เป็นความสุขในความหมายของสากล

ประเทศไทยก็เริ่มหันมาใช้ “ความสุข” เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทย เพราะคนเราย่อมต้องการความสุขที่อาจที่ซัดเพิ่มเติมจากความสุขพื้นฐาน 4 อย่าง ที่ว่า สุขในการทำงาน สุขเรื่องการเงิน ฐานะทางเศรษฐกิจ สุขพอเพียง สุขในการมีสติปัญญาความสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ช่วยผู้อื่นได้ สุขในครอบครัว และความสุขในส่วนที่ได้ช่วยเหลือสังคม ล้วนเป็นความสุขที่คนเราต้องการ และพึงปรารถนา

พร้อมกับตั้งคำถามกลับมาว่า สิ่งที่พึงปรารถนา เราจะร่วมกันหาวิธีการช่วยกันทำให้เกิดความสุขและสภาพพึงปรารถนาเหล่านี้ได้หรือไม่ ...คำตอบคือ ได้ คำอธิบายที่ตามมา...ต้องช่วยกันทำไป มีปัญหาต้องพัฒนาการแก้ไข เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะสามารถสร้างความสุขที่พึงต้องการขึ้นมาได้

ถึงวันนี้ภาวะเศรษฐกิจอืดคัด เงินเฟ้อ ข้าวของแพง แต่ก็ยังมีช่องทางที่จะค้นหาเพิ่มเติมในการสร้างความสุขในชีวิตและการทำงานได้ ... สิ่งที่ต้องเข้าใจแต่แรกคือ ทุกสิ่งทั้งหลายน้อมมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่มีอะไรอยู่กับที่แม้ในวันเดียว เราอาจพบ

การเปลี่ยนแปลง ตื่นนอนขึ้นมาอาจปวดศีรษะ ปวดท้องไม่มีความสุข ไปทำงาน พบปัญหากระทบกวนจิตใจ

วิธีที่จะให้มีความสุขก็คือ ต้องสร้างฐานให้ดี ฐานทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ สมรรถภาพในสังคม ถ้าสร้างฐานเหล่านี้ไว้ดี เราก็สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ไม่ได้แปลว่า สินค้าขึ้นราคาขึ้น ตัวเราก็มีความทุกข์ขี้บ การสร้างฐานไว้ดี รวมถึงเรื่องการเงิน มีเงินออมทรัพย์ เท่ากับสร้างภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงช่วยให้เรารับมือได้

ฉะนั้น การสร้างฐานร่างกายให้มีสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถย่อมให้เราเลี้ยงดูตัวเอง ครอบคลุมไว้ได้ ในขั้นมีปัญญา

ตามความหมายของธรรมะ จึงหมายถึง การรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆ เข้าใจในสัจจะธรรม เราจึงดูแลให้ชีวิตมีความเป็นปกติสุข จิตใจมีความมั่นคง รวมไปถึงความสามารถในการทำดี ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม ล้วนแต่เป็นฐานที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเรา แล้วยังพร้อมเผชิญสถานการณ์สิ่งที่เป็นปัญหาต่อไปได้

นั่นหมายถึง คนไทยต้องรวมพลังกัน ร่วมกันสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข ที่ไม่ต้องงอมืองอเท้ารอให้ใครมาช่วยนั่นเอง